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Ferðir út fyrir búsetusvæði

Vinnuferðir: Ekki eru verulegar breytingar á hlutfalli allra svarenda sem segjast vinna utan
búsetusvæðis yfir vetrartímann 2005 og 2008 þ.e. 10% 2008 og 9% 2005. Aftur á móti er áfram
verulegur munur milli könnunarsvæða og er hlutfallið áfram hæst og vaxandi í jaðarbyggð
(ferðabeltinu) þ.e. 16% svarenda 2005 og 20% 2008. Hlutfallið fyrir höfuðborgarsvæðið hefur lækkað
en aukist lítillega fyrir landsbyggðakjarna og var um 7% 2008.

Hlutfall þeirra sem fara reglulega út fyrir búsetusvæði vegna vinnu er almennt svipað 2008 og 2005
um 9% alls, 6% fyrir höfuðborgarsvæði, 14% jaðarbyggð og 8% fyrir landsbyggðakjarna. Vinna utan
búsetusvæðis og reglulegar ferðir vegna vinnu eru breytilegar eftir félagshópum. Karlmenn eru
fjórfalt meira á ferðinni en konur, ungt fólk 25 -34 ára vinnur mest utan svæðis auk þess sem vinna
utan búsetusvæðis vex með hækkandi tekjum.

Mynd 1

Ferðatími til vinnu – allar ferðir: Ef litið er til allra ferða til vinnu bæði innan og utan búsetusvæðis
var meðalferðatími fyrir alla könnunarstaði rúmar 13 mínútur 2008 og 15½ mínúta á
höfuðborgarsvæðinu. Þetta getur ekki talist langur tími t.d. miðað við borgarsvæði í Svíþjóð þar sem
meðalferðatími frá heimili til vinnu innan borgarsvæðanna er um hálf klukkustund.

Um 45% af vinnuferðum þeirra sem búa utan höfuðborgarsvæðis taka 5 mínútur eða styttri tíma en
flestar vinnuferðir á höfuðborgarsvæðinu taka 7 – 15 mínútur. Um 20% allra vinnuferða taka yfir 15
mínútur og eru flestar út fyrir búsetusvæði, sérstaklega hjá þeim sem búa utan höfuðborgarsvæðis.
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Mynd 2

Ferðatími til vinnu út fyrir búsetusvæði: Umtalsverð breyting hefur orðið á meðalferðatíma þeirra
sem vinna utan búsetusvæðis frá vetrinum 2004 – 2005. Þá var meðalferðatími um 72 mínútur en
reyndist nú um 51 mínúta. Helstu skýringar á styttri ferðatíma eru líklega þær að dregið hefur
verulega úr umsvifum vegna virkjanaframkvæmda á Austurlandi og eins mun vöxtur í innanlandsflugi
hafa dregið úr hlutfalli lengri ferðatíma (akstri). Þá var almennt farið að draga nokkuð úr umsvifum í
atvinnulífi í ársbyrjun 2008 og eldsneytisverð hafði hækkað mikið.

Meðalferðatími frá jaðarbyggðum er sá sami, um 40 mínútur þ.e. ferðatími til höfuðborgarsvæðis. En
umtalsvert hefur dregið úr lengri ferðum frá höfuðborgarsvæði og landsbyggðakjörnum.

Mynd 3

Ferðatími allar ferðir út fyrir búsetusvæði: Sama á við um allar ferðir út fyrir búsetusvæði og
vinnuferðir. Meðalferðatími hefur styst um helming frá vetrinum 2004 – 2005. Þá var meðalferðatími
um 3 klst en var veturinn 2007 – 2008 1½ klukkustund. Það hefur því dregið verulega úr lengri
ferðum. Líklega eru helst u skýringar þær að dregið hefur verulega úr lengri ferðum t.d. til
Austurlands og að flug til Reykjavíkur frá landsbyggðakjörnunum er orðið stærri hluti af ferðum en
2005, auk þess mun mikil hækkun á eldsneytisverði frá 2005 hafa leitt til styttri ferða.
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Mynd 4

Meðalfjöldi ferða út fyrir búsetusvæði: Tíðni ferða út fyrir búsetusvæði hefur ekki dregist saman í
heildina eins og lengd ferða, þvert á móti því að farnar voru að meðaltali 15 ferðir þessa 3
vetrarmánuði 2007 – 2008 en 14 2004-2005. Mest aukning varð á ferðum frá jaðarbyggðum
höfuðborgarsvæðisins úr 21 í 28 ferðir. Veturinn 2007-2008 fóru svarendur í jaðarbyggðum að
meðaltali 2 ferðir á viku út fyrir búsetusvæði og það aðallega til höfuðborgarsvæðisins.

Mynd 5
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Ferðamáti út fyrir búsetusvæði:
Eins og í fyrri könnunum eru um 85% ferða út fyrir búsetusvæði farnar á eigin bíl og 3% til viðbótar

Mynd 6

sem farþegi með öðrum á einkabíl. Um 8% ferða eru með flugi, 5% á annan hátt þar af 2% með rútu
og önnur 2% á fyrirtækisbíl. Helstu breytingar frá vetrarferðum 2004 – 2005 eru þær að töluverð
aukning er á innanlandsflugi frá landsbyggðakjörnum, úr 15% í 18% af öllum ferðum. Þá hefur ferðum
sem farþega í einkabíl fækkað sem bendir til þess að farþegarnir hafi fært sig á innanlandsflugið,
jaðarbyggðin sker sig úr með yfirgnæfandi notkun einkabíls eða 95% og nær engri notkun
innanlandsflugs þ.e. innan við 1% ferða.

Erindi:
Spurt var í hvaða erindum ferðaðist þú oftast út fyrir búsetusvæði síðastliðinn vetur. Eins og fyrr
skera þrír erindisflokkar sig úr sem algengustu erindi ferða; frí, heimsóknir til vina og ættingja og
ferðir vegna vinnu (nefna mátti fleiri en eitt erindi). Færri nefna heimsókn til vina og ættingja sem
helsta erindi vetrarferða 2007 – 2008 en veturinn 2004 – 2005. Íþóttaferðum fækkar umtalsvert og
verslunarferðum einnig nokkuð.

Af öðrum erindum 2007 – 2008 (24% svara) má nefna læknisheimsóknir um 7% allra svara og flug til
útlanda 5%. Karlar fara helmingi oftar út fyrir búsetusvæði vegna vinnu en konur, íbúar jaðarbyggðar
fara mikið í verslunarferðir þ.e. um 29% erinda og fólk 65 ára og eldra fer mikið vegna
læknisheimsókna eða um 17% erinda. Svarendur á Selfossi og Egilsstöðum fara oftar en aðrir í
læknisheimsóknir út fyrir búsetusvæði.
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Mynd 7

Hætt við ferð vegna veðurs eða ófærðar.
Spurt var, hversu oft hættir þú við ferð út fyrir búsetusvæði síðastliðinn vetur vegna veðurs eða
ófærðar? Ekki hefur verið spurt um þetta áður í samgöngukönnunum Land-ráðs sf. Um 36% allra
svarenda svöruðu að þeir hefðu hætt við ferð, 24% einu sinni eða tvisvar og 12% þrisvar eða oftar.
Fleiri konur en karlar hafa hætt við ferð og þeir yngri hafa frekar látið veðrið hafa áhrif á ferðir sínar
en þeir sem eldri eru. Aðeins um fjórðungur landsbyggðarfólks hætti við ferð síðastliðinn vetur borið
saman við 42% svarenda á höfuðborgarsvæði.

Mynd 8
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Ferðir til höfuðborgarsvæðisins: Að meðaltali fóru allir svarendur sem bjuggu utan
höfuðborgarsvæðis 12,3 ferðir til höfuðborgarsvæðisins þessa þrjá mánuði (desember til febrúar)
vorið 2008 (11 ferðir vorið 2005) , en það er um tveir þriðju af öllum ferðum frá þessum byggðum.
En þessum ferðum var mjög misskipt eftir búsetu. Að meðaltali fóru íbúar jaðarbyggða um 22 ferðir
þ.e. um 1,8 ferðir á viku að meðaltali (78% af öllum ferðum) en íbúar landsbyggðakjarna 1,9 ferðir
að meðaltali þ.e 20% allra ferða út fyrir búsetusvæði. Þetta eru svipaðar niðurstöður og í
vetrarkönnun 2005 nema að ferðir frá landsbyggðakjörnum eru ívið færri, en fleiri frá jaðarbyggðum
(sjá töflu 1)

Mynd 9

Ferðatíðni elsta og yngsta aldurshópsins hefur aukist frá 2004 - 2005, en heldur dregið úr ferðum
fólks á aldrinum 35 – 54 ára. Líklega eru ferðir vegna skólasóknar algengar meðal þeirra yngstu og
læknisheimsóknir hjá elsta aldurshópnum. Karlar fara oftar til höfuðborgarsvæðisins en konur og
yngsti aldurshópurinn 18 – 34 mun oftar en þeir sem eldri eru. Almennt eykst ferðatíðni með bæði
meiri menntun og hærri tekjum.

Í töflunni hér á neðan má sjá ferðatíðni eftir 6 könnunarstöðum þessi tvö tímabil. Þar kemur m.a.
fram að mest aukning hefur verið á ferðum frá Selfossi/Árborgarsvæði og mest fækkun ferða frá
Egilsstöðum af landsbyggðakjörnum enda hafði degið verulega úr framkvæmdum við
Kárahnjúkavirkun og byggingu álvers í Reyðarfirði frá 2004. Reykjanesbær er enn með tíðustu ferðir í
jaðarbyggð (24) og Ísafjörður af landsbyggðakjörnum (2,2). Lítillega hefur dregið úr tíðni ferða frá
landsbyggðakjörnum til höfuðborgarinnar meðan tíðni ferða frá jaðarbyggum hefur aukist sérstaklega
frá Árborg (Selfossi) frá 2005.

Tafla 1. Tíðni vetrarferða til höfuðborgarsvæðisins 2004 og 2008
Könnunarstaður Vetur 2003 – 2004 Vetur 2007 – 2008
Reykjanesbær 23,8 24,1
Akranes 21,1 21,7
Selfoss 17,4 20,6

Ísafjörður 2,5 2,2
Akureyri 2,0 1,9
Egilsstaðir 2,4 1,7
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Hvert á höfuðborgarsvæðinu átt þú oftast erindi?
Um 16% svarenda sögðust oftast eiga erindi í Reykjavík I þ.e. miðborgina og nágrenni. Flestir eða
34% í Reykjavík II ,hverfin milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar. 20% í úthverfi Reykjavíkur
og Mosfellsbæ, Reykjavík III og 30% í sveitarfélögin sunnan Reykjavíkur þar af 20% í Kópavog eða fleiri
en eiga erindi í miðborgina. Ef við lítum nánar á hverjir segjast oftast eiga erindi í miðborgina,
Reykjavík I, eru það konur frekar en karlar, fólk yfir fimmtugt, Akureyringar og fólk með
háskólamenntun.

Mynd 10

Fólk í jaðarbyggðum sækir meira í suðurhluta höfuðborgarsvæðisins en landsbyggðafólk, líklega til að
versla í Smáranum. Landsbyggðarfólk sækir nokkuð mikið í úthverfi Reykjavíkur, Reykjavík III, líklega í
þjónustufyrirtæki þar. Í könnun meðal flugfarþega vorið 2006 kom í ljós að meirihluti þeirra átti erindi
í miðborgina sem er meira en tvöfalt hærra hlutfall en kemur fram í þessari könnun.

Mynd 11
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Mikilvægasta framkvæmd á samgöngukerfi?
Þessarar spurningar var fyrst spurt í könnun fyrir sumarið 2007. Því eru ekki til upplýsingar fyrir
veturinn 2004 – 2005 til samanburðar.

Mynd 12

Helstu breytingar frá sumarkönnun 2007 eru þær að tvöföldun Reykjanesbrautar, almennar umbætur
á hringveginum (m.a. tvöföldun akreina) og breikkun Suðurlandsvegar fá mestan stuðning veturinn
2007 – 2008 og stuðningur við þær hefur aukist mest frá sumrinu 2007. Mun færri nefna nú
Sundabraut og umbætur á stofnbrautakerfi höfuðborgarsvæðisins. Einnig er heldur minni stuðningur
við vegabætur (jarðgöng) á Vestfjörðum og jarðgöng á Austurlandi.

Ný atriði sem komast á blað eru; lestarkerfi á höfuðborgarsvæðinu, að lækka bensínverð og að fá
strætisvagnaferðir milli Selfoss og höfuðborgarsvæðisins. Annars lítur listinn um æskilegar
framkvæmdir svipað út í þessu tveimur könnunum.
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Innanlandsflug

Flaugst þú innanlands veturinn 2007 – 2008 (desember til febrúar)?
Um 28% allra svarenda í könnun svaraði spurningunni játandi, en mikill munur var eftir búsetu. 60%
svarenda í landsbyggðarkjörnum svaraði játandi, 21% á höfuðborgarsvæðinu og aðeins 10%
þátttakenda í jaðarbyggðum. Þeir sem eru 45 ára og yngri flugu meira innanlands þessa þrjá mánuði
en eldri aldurshópar. Heldur fleiri konur en karlar flugu innanlands þetta tímabil. Háskólaborgarar og
þeir sem eru í efsta tekjuflokknum fljúga oftar en aðrir.

Mynd 13

Hve oft flaugst þú innanlands desember 2007 – febrúar 2008?
Um 72% svarenda flugu ekki innanlands þetta tímabil. Um 19% svarenda flugu 1 – 2 sinnum og 9%

Mynd 14
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3 sinnum eða oftar. Um 39% svarenda í landsbyggðakjörnum flugu 1 – 2 sinnum þetta tímabil og 22%
3 sinnum eða oftar. Meðaltal ferða þennan vetrartíma var 0.7 ferðir alls, 1,6 fyrir landsbyggðakjarna,
0,5 ferðir hjá svarendum á höfuðborgarsvæði og 0,2 ferðir að meðaltali fyrir jaðarbyggð.

Af þeim sem flugu þetta tímabil flugu 44% einu sinni, 42% 2 til 4 sinnum og 14% fimm sinnum eða
oftar.

Hve oft er flogið að jafnaði innanlands á ári?
Notkun Innanlandsflugs er heldur að aukast síðustu misserin sem sést á því að vorið 2005 svöruðu
þátttakendur í könnun Land-ráðs sf að þeir flygju að meðaltali 2 sinnum á ári en vorið 2008 var
meðaltalið 2,5 ferðir.

Um 42% allra svarenda segjast aldrei nota innanlandsflug, 49% svarenda á höfuðborgarsvæði, 63%
svarenda í jaðarbyggðum höfuðborgarsvæðisins og 11% svarenda í landsbyggðakjörnum.

Meðalfjöldi flugferða eykst mest á þessu tímabili hjá íbúum höfuðborgarsvæðisins og jaðarbyggða.
Farið er að draga úr ferðum til og frá Egilsstöðum í samræmi við það að stórframkvæmdum er að
ljúka þar, en nokkur aukning er á flugi til og frá Ísafirði. Meðalfjöldi flugferða 2007-2008 var 4,2
ferðir frá landsbyggðakjörnum, 2.1 frá höfuðborgarsvæði og 1,3 frá jaðarbyggð.

Mynd 15

Hve oft er flogið til Reykjavíkur að jafnaði á ári? (þeir sem nota innanlandsflug reglulega)
Svarendur í landsbyggðakjörnunum þremur sem nota innanlandsflug reglulega fljúga að meðaltali
um 4,2 ferðir á ári til Reykjavíkur. Meðalfjöldi ferða er 4,7 frá Ísafirði, 4,4 frá Egilsstöðum og 3,5 frá
Akureyri. Um 46% fljúga 4 sinnum á ári eða oftar og 25% 7 sinnum á ári eða oftar.

Það er fólk á miðjum aldri sem flýgur oftast, fólk með háar tekjur, framhaldskóla- eða
háskólamenntun. Það fólk flýgur að meðaltali 7 – 8 sinnum á ári til Reykjavíkur. Athygli vekur að
konur fljúga heldur oftar en karlar. Aðeins um 3% af þeim sem svöruðu spurningunni og fljúga
reglulega flugu ekki til Reykjavíkur á sl ári sem sýnir mikilvægi Reykjavíkur í flugmynstri innanlands.


